

เว็บบล็อกนี้...มีสาระดี ๆ..24 ชั่วโมง...ตอน..จ้อแฟนตามกรุปเลือด..

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

วิธีจ้อแฟนตามกรุปเลือด...



วัยรุ่นสมัยนี้การมีแฟนเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องมีแบบเข้าใจ ถูกต้องและไม่เกินความเหมาะสม

ว่าแต่ว่า ตอนนี่กำลังทะเลาะกับแฟนอยู่หรือเปล่า...? ถ้าเพิ่งจะทะเลาะ แฟนกำลังเกิดอาการโกรธ หงุดหงิดคุณอยู่ละก็ ลองมาดูสิว่าความโกรธของแฟนคุณเนี่ยอยู่ระดับไหน และจะทำยังไงให้เค้าหายโกรธ เรื่องนี้ดูได้จากกรุปเลือดของเค้า



ถ้าแฟนคุณเป็นคนเลือดกรุป A

คุณอาจจะต้องใช้เวลามาก น้อยกว่าเค้าจะหายโกรธ เพราะเค้าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น แต่ปกติจะเป็นคนโกรธคนยาก จริงใจกับทุกคน แต่ถาลองใครทำให้โกรธละเป็นเรื่อง ยิ่งเป็นคนที่เค้าไวใจแล่วมาหักหลังกัน อาจถึงขั้นไม่รวมทางกันเลยเชียวเวลาที่คนกรุป A โกรธอย่าพยายามยับยั้งเค้า หรืออย่าไปแก้ตัวแ ทนคนที่ทำให้เค้าโกรธ เพราะเค้าอาจพาลมาโกรธคุณด้วย พยายามเอาอกเอาใจเรื่องอื่น เวลาจะช่วยให้เค้าหายโกรธได้ แต่ถาจะให้ดีอย่าทำให้เค้าโกรธเลยเป็นดี

คนเลือดกรุป B

จริง ๆ แล้วคนเลือดกรุปนี้จะอารมณ์ดี ออกจะเป็นคนโกรธง่าย แต่ก็ลืมง่ายด้วย เค้าจะโกรธใครได้ไม่นานนักหุรอก สักพักเค้าก็ลืมแล่ว ยังมีเรื่องหนุก ๆ มาเล่าให้ฟัง หรือมีอะไรมันส์...มันส์ให้เค้าทำก็ยิ่งดี ถาคนเลือดกรุป B โกรธขึ้นมา ต้องพยายามอย่าไปใส่ใจมากนัก ใน ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเป็นไม่สนใจเค้านะ

เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเค้าอาจจะพาลโกรธมากขึ้น แค่อำไปพูดรื้อฟื้นทำให้เค้าลึม ๆ ไป ยิ่งลึมเร็วเท่าไรยิ่งดี

คนเลือดกรุ๊ป AB

เค้าจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นคนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูง ถือดีเป็นที่สุด และไม่ชอบบงอใคร เวลาจะทำอะไรเค้าก็เป็นคนมีเหตุผลพอสมควร แต่เหตุผลก็จะเข้าข้างตัวเองซะมาก เค้าอาจจะทำให้คุณปวดหัวได้หากทำให้เค้าโกรธ เพราะเค้าจะไม่ยอมฟังคำแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ก็บอกแล้วว่าเค้ามีเหตุผลที่ค่อนข้างเข้าข้างตัวเอง ถ้าเค้าโกรธก็ยอมๆ เค้าหนอยยอมที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษคงไม่เสียศักดิ์ศรีของคุณเท่าไรหรอกมั้ง แค่นี้... เค้าก็จะหายโกรธเร็ววาว..

สุดท้าย คนที่มีเลือดกรุ๊ป O

ความโกรธของคนเลือดกรุ๊ป O รุนแรงราวกับพายุ เฮอริเคนก็ไม่ปาน เค้าจะหนักล้นมากเมื่ออยู่ในอารมณ์โกรธ อย่าไปขวางเข้ิวอาจโดนลูกหลง เขาได้ แต่เค้าเป็นคนมีเหตุผลมาก จึงเป็นเรื่องที่ยากหากจะทำให้เค้าอารมณ์ดี อย่างที่บอกแล้วว่า ถ้าโกรธจะแรง มาก แต่ถาเค้ารู้สาเหตุขอเท็จจริงที่ทำให้เค้าโกรธ อธิบายให้เค้าฟังอย่างมีเหตุผลเค้าก็จะหายโกรธเป็นปลิดทิ้ง ประมาณว่าเหมือนไม่เคยโกรธกัน มาก่อน

ที่มา forward mail

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

[แบบทดสอบความเข้ากันไม่ได้ ของคู่ของคุณ](#)

